
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
นัดพเิศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๘. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อํานวยการส่วน  
   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณ ี ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.    นายไตรรตัน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองคก์ร 
๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๔. นายฉนัทพัทธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๕. นางพุธชาด  แมนมนตรี  ผู้เช่ียวชาญ (ระดับ ช๒) รักษาการผู้อํานวยการ  
  สํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ  
๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑.  เน่ืองจากมีเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นต้องพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่  
  ๑) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 

๒) ขอความเห็นชอบการประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบการใช้
ความถี่วิทยุประจําที่ และ ๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพ่ือเสนอช่ือเป็น
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
และที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จึงได้ขอเชิญ
กรรมการ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
ในวันน้ี  



๓ 
 

 ๒. ตามท่ีคณะกรรมการ กสทช. มีกําหนดจะเข้าพบประธานองคมนตรี เพ่ือขอรับพรปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับการประสาน
แจ้งว่าประธานองคมนตรี ให้เข้าพบเฉพาะคณะรัฐมนตรี โดยของดการเข้าพบ
เพ่ือขอรับพรปีใหม่ในวันดังกล่าว จึงขอแจ้งให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านทราบ  

          เลขาธิการ กสทช. ได้ขออนุญาตประธาน กสทช. แจ้งที่ประชุมให้ทราบ    
เรื่องสํานักพระราชวังได้มีหมายด่วน หมายรับสั่งที่ ๑๓๗๙๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เรียนประธานกรรมการ คณะกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. แจ้งเรื่อง
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สํานักพระราชวัง
จัดที ่สําหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที ่ในพระบรมมหาราชวัง      
ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สําหรับการแต่งกาย
เป็นเคร่ืองแบบปกติขาว ไว้ทุกข์  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ๒. รับทราบเร่ืองการเข้าร่วมลงนามถวายพระพร ตามที่เลขาธิการ กสทช. แจ้งให้        

ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘    

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  :  มท. ทท. คท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตเรื่องการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งมีกรณีของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ดังน้ันต่อไปสํานักงาน กสทช. 
อาจจะต้องซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
เรื่องการมี ใช้ และต้ังสถานีวิทยุคมนาคมให้ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา และไม่ทราบว่า



๔ 
 

ในกรณีนี้มีการยึดของกลางหรือไม่ ซึ่งถ้าหากมีการยึดของกลางไว้จะมีปัญหา  
กับหน่วยงานหรือไม่ นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคม 
กรณี iPhone 7 ที่มีข่าวว่ารุ่นที่นําเข้ามาในประเทศไทยเป็นชิพรุ่น Intel ไม่ใช่รุ่น 
Qualcomm จึงไม่แน่ใจว่าสําหรับประชาชนทั่วไปที่นําเคร่ือง iPhone 7 รุ่นที่
เป็นชิพของ Qualcomm เข้ามาได้จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ดังน้ัน 
ขอให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตถึงเร่ืองประสิทธิภาพของเครื่อง 
ทั้งสองรุ่นว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และหากเป็นไปได้อาจจะขอให้บริษัทฯ         
ขอรับรองเคร่ืองรุ่นที่เป็นชิพของ Qualcomm ด้วยเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่นําเข้ามา 
ทั้งน้ี เลขาธิการ กสทช. แจ้งว่าจะรับข้อสังเกตไปดําเนินการต่อไป  

   
ระเบยีบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทศัน ์
 (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์)  : กสท. มส.    
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย พ้นจากการ
เป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้ นายอิทธิพร แก้วทิพย์  เป็นอนุกรรมการแทน    
ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ 
๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๖  

 
 หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ      

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ  
ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 
 : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน 

๕ ,๔๒๙ .๔๐๓ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังน้ี 
๑.๑ รายจ่ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการภารกิจของ 

กสทช. และสํานักงาน กสทช. รวมจํานวน ๔ ,๖๐๔ .๙๑๘ ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
๑.1.1  งบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๐ รวมจํานวน 

๒,๖๓๘.๐๕๙ ล้านบาท 
๑) รายจ่ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเป็น (ขั้นตํ่า) จํานวน ๑,๙๙๖.๒๐๖ 

ล้านบาท  
 ๒)  รายจ่ายที่ผูกพันต่อเน่ืองมาจากปีก่อน จํานวน ๖๔๑.๘๕๓ ล้านบาท   

๑.1.2 รายจ่ายสําหรับแผนงานและโครงการใหม่ จํานวน ๑,๙๑๖.๘๕๙ 
ล้านบาท 

 ๑.1.3  เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป็น จํานวน ๕๐.๐๐๐ ล้านบาท 
๑.2 รายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน กสทช.แห่งใหม่ จํานวน 

๓๑๔.๔๘๕ ล้านบาท  
๑.3 เงินจัดสรรเข้ากองทุน จํานวน ๕๑๐.๐๐๐ ล้านบาท 

  อน่ึง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้ความเห็นชอบรายจ่ายสําหรับแผนงานและ
โครงการใหม่ ตามข้อ ๑.๑.๒ เฉพาะที่มีการเสนอขอบเขตงาน (TOR) ให้พิจารณา 
โดยไม่เห็นชอบในส่วนของโครงการที่ไม่มี TOR และโครงการที่มีความซ้ําซ้อน
หรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งในแง่ของพ้ืนที่และเนื้อหา นอกจากน้ีสําหรับ
โครงการท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับลดงบประมาณลง สํานักงาน กสทช. 
จะต้องปรับ TOR ให้สอดคล้องต่อไปด้วย  

 ๒. มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. สุภิญญาฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม
ไปปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่ ตามข้อ 1.1.2 ของสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดังน้ี 
๒.๑ ให้ปรับเพ่ิมวงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ต่างประเทศ สําหรับพนักงานและผู้ติดตาม จํานวน ๕.๐๐๐ ล้านบาท 
๒.๒ ให้ปรับวงเงินงบประมาณ โครงการท่ีมีแผนการดําเนินงานระยะเวลา ๒ ปี    

(ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) เปลี่ยนเป็นดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ดังน้ี 



๖ 
 

     ๑) โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus  
จากเดิมจัดสรรงบประมาณในปี 2560 ไว้ จํานวน ๔.๕๐๐ ล้านบาท 
ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ อีกจํานวน ๑๐.๕๐๐ ล้านบาท เปลี่ยนเป็น
จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้นจํานวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท 

      ๒) โครงการวัดระดับการให้บริการของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล จากเดิมจัดสรรงบประมาณในปี 2560 ไว้ จํานวน ๓.๖๐๐ 
ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ อีกจํานวน ๑๔.๔๐๐ ล้านบาท 
เปลี่ยนเป็นจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้นจํานวน ๑๘.๐๐๐ 
ล้านบาท 

๒.๓ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลและยุติการ
รับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก จากเดิมได้รับจัดสรร จํานวน ๒๔.๐๐๐ 
ล้านบาท ปรับเพ่ิมเป็นจํานวน ๕๐.๐๐๐ ล้านบาท  

๒.๔ ปรับกิจกรรมความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสํานัก และการ
ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เปลี่ยนเป็นต้ังงบประมาณโครงการที่ผูกพันงบประมาณ
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ปีละ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท วงเงินรวม 
ทั้งสิ้น ๖๐.๐๐ ล้านบาท 

 

  อน่ึง มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ไม่เห็นชอบการปรับเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่เพ่ิมเติม โดยเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เท่าน้ัน และจะจัดทําบันทึกความเห็นส่งให้  
ในภายหลัง  

   
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรอง   

มติที ่ประชุม กสทช. วาระที ่ ๕ .๒ เรื ่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๐ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุมวาระที่ ๕.๒ ดังน้ี 

 “ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ต่อเน่ืองจากที่ได้เปิดเผย
ความเห็นในการพิจารณาวาระที่เก่ียวข้องในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
ตามบันทึกข้อความท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี
ประเด็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาคร้ังน้ี ดังต่อไปน้ี 
๑. เน่ืองจากที่ประชุม กสทช. มีมติให้ปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายโดยเพ่ิม

วงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สําหรับ
พนักงานและผู้ติดตามน้ัน ดิฉันขอสงวนความเห็นกรณีการใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศควรดําเนินการตามความจําเป็น
และสอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานฯ และควรเป็นไปด้วยความรอบคอบ
แทนที่จะเป็นการใช้วงเงินให้ครบถ้วนเต็มจํานวนตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
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งบประมาณ ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ กสทช. 
ควรดําเนินการด้วยการคํานึงถึงความประหยัดและประโยชน์ตามความจําเป็น   
ซึ่งประเด็นน้ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสื่อมวลชนให้ความสนใจ      
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของสํานักงานฯ มาโดยตลอด 

๒. กรณีการปรับวงเงินงบประมาณโครงการหลายโครงการเพ่ือให้ดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมภายในปีเดียวกัน
ทดแทนการผูกพันงบประมาณในปีถัดไปน้ัน ดิฉันเห็นว่าสํานักงานฯ ควรต้อง  
มีการปรับขอบเขตโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการ
ดําเนินงานจริงด้วยมิใช่ปรับเฉพาะวงเงินที่เพ่ิมขึ้นเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นน้ี 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณโครงการไว้แล้ว 

๓. ดิฉันเห็นว่า โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล
และยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมน้ัน สํานักงานฯ ควรพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของ กสทช. เป็นผู้ดําเนิน
โครงการเองก่อน และการจัดซื้อจัดจ้างควรพิจารณาในกรณีที่มีความจําเป็น
เท่าน้ัน โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภค” 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ขอให้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๒ ดังน้ี 

  “๑. โดยหลักแล้วผมเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ ซึ่งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๔๒๙.๔๐๓ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นชอบ
ต่อโครงการที่ยังคงไม่มีการนําเสนอขอบเขตของงาน (TOR) มาประกอบการ
พิจารณา จํานวน ๒ โครงการ รวมถึงโครงการของสายงานกิจการกระจายเสียงฯ   
ที่มีเน้ือหาคล้ายคลึงกันและดําเนินการบนพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกันจํานวน ๔ 
โครงการ 

  ๒. ผมขอยืนยันว่า งบประมาณหมวดท่ีที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ไม่ควรจะมีการขอปรับปรุงอีก ส่วนกรณีที่
ที่ประชุมมีมติให้ปรับวงเงินงบประมาณบางโครงการ จากที่เป็นโครงการที่มีการ
ผูกพันงบประมาณ เป็นการต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๐ ทั้งหมดนั้น ผมมีความเห็นว่า 
คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งงวดเงินเป็นไปตาม TOR โครงการ โดยพิจารณา 
ตามความเป็นจริงว่า เมื่อโครงการเร่ิมต้นดําเนินการในช่วงกลางปีหรือปลายปี 
แม้มีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี แต่ก็ไม่อาจทําให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ 
ดังนั้นการให้ปรับปรุงงบประมาณจึงต้องมีการปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องด้วย 
ไม่เช่นนั้นหากโครงการดําเนินการไม่เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในที่สุด   
ก็จะต้องมีการขอกันเงินเหลื่อมปี อันเป็นประเด็นปัญหาที่ทาง สตง. มีการต้ัง
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ข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน อีกทั้งช่วงเวลา
ที่จะเกิดเหตุดังกล่าวเป็นช่วงคาบเก่ียวการสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งของ 
กสทช. ชุดปัจจุบัน จึงอาจทําให้เกิดภาระแก่ กสทช. ชุดใหม่โดยไม่เป็นธรรม  
จึงเป็นประเด็นที่ควรต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และจะต้องมี
การกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

  ๓. ผมเห็นควรต้องมีการต้ังงบประมาณจัดสรรเข้ากองทุนฯ สําหรับ
ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ ๗๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วย ซึ่งหากยึดแนวทางการ
ตั้งงบประมาณตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอในระเบียบวาระถัดไป (๕.๓) 
การต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๐ ก็จะเป็นการต้ังเพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คาบเก่ียวปี ๒๕๖๑ แล้วปี ๒๕๖๑ ก็จะได้ต้ังงบประมาณสําหรับจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คาบเก่ียวปี ๒๕๖๒ ต่อไป หรืออีกแนวทางหน่ึง
ที่เป็นไปได้ก็คือ สามารถต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๐ สําหรับการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ในปีแรก แล้วต้ังต่อเน่ืองในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จนครบ ๓ ปีตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๙ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนองต่อ
นโยบายอย่างต่อเน่ือง มิใช่เว้นวรรคในการต้ังงบประมาณและเลือกใช้แนวทาง 
ที่เป็นคนละบรรทัดฐานกันเช่นน้ี”  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการ

คัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และที ่ ๗๖/๒๕๕๙        
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : มส. 

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. ประวิทย์ฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  

 ๑. รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการ
คัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๙ 
 

 ๒. เห็นชอบโดยให้โอนเงินรายได้และเงินเหลือจ่ายของปี ๒๕๕๙ จํานวน 
๙๒๒,๘๙๑,๓๖๐ บาท เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือนําไปจัดสรร 
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม
สําหรับปี ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และการส่งสัญญาณโทรทัศน์สาธารณะ   
ที่นํารายการมาออกอากาศผ่านดาวเทียม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย
ในประเทศและที่พํานักในต่างประเทศได้รับข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างทั่วถึงต่อเน่ืองและหลากหลาย เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ส่วนที่เหลือให้นําส่งกระทรวงการคลัง 
   

         อน่ึง ให้สํานักงาน กสทช. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม    
ในการจัดสรรงบประมาณในเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และที่ประชุม กสทช. พิจารณาตามลําดับต่อไป 
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาในการ
ดําเนินการด้วย  

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็นต่อระเบียบวาระน้ี 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง  

       
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรอง

มติที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓ เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพ่ือเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๒๓๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน้า   
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑   

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๐ 
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน้า ทั้งน้ี ตามมติ 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

 ๔. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ขอให้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓ ดังน้ี 



๑๐ 
 

  “๑. ข้อเสนอของสํานักงาน กสทช. ที่ให้เริ่มต้นการดําเนินการปีแรก
ด้วยเงินงบประมาณคงเหลือของปี ๒๕๕๙ โดยอ้างว่าเน่ืองจากคําสั่งมีผลทันที     
น่ันคือต้ังแต่ปลายปี ๒๕๕๙ หากต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๐ จะไม่ครอบคลุม
ช่วงเวลาของปี ๒๕๕๙ เหตุดังกล่าวอาจพอรับฟังได้ แต่ถ้าเช่นน้ัน ผมก็เห็นควร
ต้องดําเนินตามแนวทางเช่นน้ีต่อไป น่ันคือควรจะต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖๐ สําหรับการดําเนินงานของปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มิใช่ว่าในปีแรกเป็นการ
ใช้งบประมาณจากปีก่อนหน้า แต่ต่อไปกลับเป็นการต้ังงบประมาณของปี
ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าควรเริ่มด้วยการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐ 
จะเหมาะสมกว่า เน่ืองจากเป็นการดําเนินการที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
บรรทัดฐานเดียวกับกรณีการต้ังงบประมาณสําหรับกองทุนอ่ืนๆ ด้วย 

  ๒. การดําเนินการตามคําสั่งฯ ในเชิงปฏิบัติน้ันต้องเป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
ซึ่งไม่ได้มีการกําหนดในแง่ของรายละเอียดเก่ียวกับวงเงิน ตัวละครที่จะ
ดําเนินการ ตลอดจนดาวเทียมที่จะใช้ส่งสัญญาณแต่อย่างใด รายละเอียดเหล่าน้ี
จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อไป 
ดังน้ันการอนุมัติวงเงินตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอในวันน้ีจึงเป็นเพียงกรอบ
วงเงินจากการประมาณการเท่าน้ัน ซึ่งหากในการดําเนินการจริงมีงบประมาณ
คงเหลือก็จะต้องคงไว้เป็นทุนสําหรับการดําเนินการปีต่อไป มิใช่เป็นงบประมาณ
ที่ต้องใช้สําหรับปีแรกทั้งจํานวน 

  ๓. ผมมีข้อสังเกตต่อประเด็นรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังน้ี 
      ๓.๑ จํานวนเงินที่เสนอของช่องบริการสาธารณะผ่านดาวเทียม 

จํานวน ๘๕ ล้านบาทน้ัน ไม่ตรงกับตัวเลขที่เคยมีการเสนอก่อนหน้าน้ีที่มีการ
แสดงที่มาที่ไปที่ชัดเจน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจํานวนใดก็จําเป็นต้องมีการ 
แจกแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย อีกทั้งควรต้องมีการพิจารณา 
ในแง่รายละเอียดของรายการด้วยว่า แต่ละประเภทเน้ือหาสาระมีสัดส่วน
อย่างไร ซึ่งการสนับสนุนอาจจะทําเฉพาะในส่วนของข่าวและสถานการณ์ 
ก็จะต้องมีการคํานวณค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนด้วย 

      ๓.๒  แม้ว่าจะเป็นเรื่องของบริการสาธารณะ แต่การพิจารณาช่อง
ที่จะดําเนินการอาจต้องพิจารณาโดยเปิดกว้างด้วย 

      ๓.๓  การดําเนินการทั้งหมดควรเป็นไปตามสถานการณ์จริงที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน กล่าวคือ หากที่เป็นอยู่เป็นการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในแบบ SD 
การสนับสนุนก็จะเป็น SD เช่นกัน มิใช่ปรับเป็น HD หรือแม้แต่ดาวเทียม 
หากที่เป็นอยู่ใช้ดาวเทียมดวงใดก็ควรใช้ต่อไป เว้นแต่มีข้อจํากัดในลักษณะที่
เป็นสภาพบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหา รวมทั้งเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนผู้รับชมด้วย 



๑๑ 
 

        ๓.๔  ในแง่ของดาวเทียมที่จะใช้ นอกจากการพิจารณาความเหมาะสม
ทางเทคนิคด้านพ้ืนที่การส่งสัญญาณแล้วจะต้องคํานึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย
ในมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับดาวเทียมดวงนั้นๆ ด้วย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๖  : เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุประจําที่ จํานวน ๔ แห่ง : พย. ผภ.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๖.๑  เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบ

การใช้ความถี่วิทยุประจําที่ จํานวน ๔ แห่ง ออกไป ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช . 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒  : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห่ง : พย. ผภ. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบ

การใช้ความถี่วิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห่ง ออกไป ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช . 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ :  โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน : พย. ผภ. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๖.๓ เรื่อง โครงการจัดหารถตรวจสอบ

และหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั ้ง น้ี     
ให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

 
ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.       
 

 
 


